
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพงศกร  อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่หก ปฏิบัติหน้ าที่ ประธานของที่ประชุม  ได้ เชิญผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขและ 
ส านักนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  
๑. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
๒. ส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ
 

ผลการพิจารณา 
มาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ๑๗,๐๐๕,๗๒๙,๐๐๐ บาท 

 ไม่มีรายการปรับลด       - บาท 
 สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี ้

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดผู้ติดยาเสพติด (ผู้ป่วย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และการก าหนด

เงื่อนไขในการส่งตัวไปรักษาอย่างไรในสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติพ้ืนที่ต่างจังหวัด อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  

อย่างไร แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับให้บริการปฐมภูมิเต็มรูปแบบ กระทรวงสาธารณสุขจัดท า
ระเบียบ ขั้นตอนหรือแผนการจัดสรรงบประมาณไปแต่ละพื้นที่อย่างไร ต่อความเจ็บป่วยของประชาชน
ที่ต้องการรักษาเพิ่มมากขึ้นกระจายในทุก ๆ จังหวัดอย่างเท่าเทียมอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ซึ่งผิดพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ต่อกรณีฐานข้อมูลคนไข้ เช่น 
อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด รับการรักษาแต่ขอ้มูลฐานคนไข้
อยู่ที่ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดต้องโทรศัพท์ประสานขอข้อมูล  
เข้าหรือเปิดในระบบเป็นดิจิตอลออนไลน์ หรือไม่อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายโครงการ
บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ แนวทางการรักษาไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล เช่น 
โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน โรคความดัน โลกตา สามารถรักษาในระบบออนไลน์ หรือดิจิตอลระบบ 
ทางการแพทย์ ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ในการรักษาโดยที่คนไข้ไม่จ าเป็นต้องไปพบแพทย์  
จริง ๆ สามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดนโยบายส่งเสรมิการมีบตุร เนื่องจากปริมาณเด็กเกิดใหม่จ านวนน้อยมาก 
ควรก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเร่วด่วนอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดเงินนอกงบประมาณจาก จ านวน ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท คงเหลือ
จ านวน ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการขยายการก่อสร้างโรงพยาบาลพ้ืนที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์  
ในจังหวัดอื่นหรือไม่  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุขคลาดแคลน  
และอัตราการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปในแต่ละจังหวัด พิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด อย่างไร 

- ขอทราบความคืบหนา้การบรรจุบุคลากรการแพทย์ พบว่าบางส่วนยังไม่ได้รับการบรรจุรวมถึง
นักวิชาการสาธารณะสุข และในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประสบปัญหาการตกเบิกค่าเสี่ยงภัยข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และข้าราชการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ละจังหวัด ไม่มีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจหรือศูนย์สมอง บางพ้ืนที่อยู่ห่างไกลต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ และแนวทางกระจายเครื่องมือทางการแพทย์อย่างไร 

- ขอทราบแนวการป้องกันฝุ่น PM ๒.๕ ในโรงพยาบาล ที่มีผู้ป่วยในโรงพยาบาล อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างเมือง

หลวงและต่างจังหวัดอย่างไร และอัตราบุคลาการทางการแพทย์ต่อประชากรแตกต่างระหว่าง 
เมืองหลวงและต่างจังหวัด แนวทางแก้ปัญหาอย่างไร และการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
ทางการแพทย์อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น การใช้ระบบนัดออนไลน์ 
เหลื่อมเวลาการพบแพทย์เป็นการแก้ปัญหาความแออัดของผู้ป่วย อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาล 
จังหวัดยะลาไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดนโยบายกัญชาและนโยบายกระท่อมของรัฐบาล เพ่ือการแพทย์ 
หรือเพื่อสันทนาการมีแนวทางอย่างไร เพ่ือไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความสับสน อย่างไร  
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- ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปี ๒๕๖๖ 
ของกรมควบคุมโรค ร้อยละ ๔๓ และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร้อยละ ๔๖ อย่างไร 
และในปี ๒๕๖๗ ระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงไม่กี่เดือน อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาอาคารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน อย่างไร 

- ในปีงบประมาณนี้ส านักงบประมาณก าหนดเวลาให้ กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งค าขอรับ
จัดสรรงบประมาณให้ส านกังบประมาณพิจารณาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขอสอบถามว่าหน่วยงาน
มีการก าหนดให้แต่ละหน่วยงานในก ากับจัดส่งค าของบประมาณมาที่ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในวันใด 

- ขอสอบถามว่า ระบบบริหารสุขภาพแรงงานต่างด้าว จ านวน ๒ ล้านบาท น าไปด าเนินการ 
ในเรื่องใดเพราะเห็นว่า จ านวนงบประมาณนอ้ยไป ทั้งนี้ ขอให้ชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าหน่วยงาน
ขอรับจัดสรรงบประมาณจ านวนเท่านี้ หรือส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณเหลือ ๒ ล้านบาท 
และงบประมาณในส่วนนี้จะน าไปด าเนินการต่อในเรื่อง 

- เรื่องการรวมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลจาก ๓ แหล่งใหญ่ คือ หมอพร้อม 
Health Link และ Big data ทั้งนี้ หน่วยงานจะสามารถรวม ๓ ข้อมูลใหญ่นี้ให้อยู่ในระบบเดียว 
หรือเชื่อมข้อมูลกันได้ ในปีใดถึงสามารถด าเนินการได้ เพราะในปีงบประมาณนี้มีการของบประมาณ
เรื่องจัดการข้อมูลเข้ามา จึงต้องการทราบว่าโครงการที่หน่วยงานขอรับจัดสรรมานั้น มีการเชื่อมโยง  
๓ ระบบนี้เข้าด้วยกันหรือไม่ 

- การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากปัญหายาเสพติด เห็นว่าการส่งตัวผู้ป่วยและระยะเวลาดูแล
ผู้ป่วยนั้นสั้นจนเกินไป จึงไม่สามารถท าให้ผู้ปว่ยหายจากอาการได้หรือเลิกยาเสพติดได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะประเทศไทยยังปราบปรามปัญหายาเสพติดไม่ได้  
จึงเป็นภาระของหน่วยงานที่ต้องช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ แต่หน่วยงานขอให้เพ่ิมหลักสูตรหรือ  
ปรับเวลาดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม เช่น โครงการที่ให้ผู้ป่วยอยู่ในกองทัพ โดยมีการท าความร่วมมือ 
กับกองทัพโดยอาจให้ผู้ป่วยอยู่ในระบบสาธารณสุขเป็นเวลา ๔ เดือน และให้อยู่ในความดูแล 
ของกองทัพอีก ๓ เดือน รวมทั้งให้มีแผนการด าเนินงานของหน่วยงานที่ชัดเจนเพ่ือแก้ปัญหานี้ 
ได้อย่างจริงจัง 

- ขอสอบถามว่าโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ที่หน่วยงานได้ด าเนินการไปแล้ว ๔๒ จังหวัด 
หน่วยงานมีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างไร และเมื่อมีการด าเนินการรวม ๕๐ จังหวัด 
จะมีสัดส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  หรือหน่วยงานมีความกังวลหรือมีปัญหาใดที่ เกิดขึ้น 
ขณะด าเนินการหรือไม่ ทั้งนี้ ในเขตพ้ืนที่ที่ ๑๓ มีระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีท าให้มีผู้มาใช้บริการ
โครงการจ านวนมาก หน่วยงานมีการพิจารณาเรื่องของความหนาแน่นของประชากรหรือความแออัด
ของคนในแต่ละพื้นที่หรือไม่ 

- เรื่องการสร้างสถานชีวาภิบาลและกุฎิ  ชีวาภิบาล ขอสอบถามในภาพรวมว่า หน่วยงาน 
จะจัดสร้างสถานพยาบาลกี่แห่ง ทั้งนี้หากด าเนินการเป็นกุฎิ ชีวาภิบาล หากมีความล าบากในการดูแล
ผู้ป่วยเพราะเป็นสถานที่ของพระสงฆ์ ขอให้ชี้แจงว่าการด าเนินการในพ้ืนที่วัดและนอกพ้ืนที่วัด
หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไร 
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- ในเรื่องของโครงการด้านยาเสพติด หน่วยงานได้เคยมีนโยบายว่าหากมียาบ้า ๕ เม็ดถือ  
ว่าเป็นผู้เสพ แต่ในปัจจุบันเหลือ ๑ เม็ด ท าให้การประมาณการของผู้เสพที่จะเข้ารับการรักษา 
ของหน่วยงานจะต้องเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร และจะส่งผลต่องบประมาณของหน่วยงานหรือไม่  
ท าให้แผนการด าเนินงานของหน่วยงานเกิดปัญหาหรือไม่ 

 - ขอสอบถาม เรื่องบุคลากรทางการแพทย์ว่า ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการข้าราชการ
สาธารณสุข จะมีการรับฟังความเห็นในเว็บไซต์โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑ สิงหาคมนี้ แต่ขอสอบถามว่า
หน่วยงานมีการประเมินแหล่งที่มาของเงินเดือนที่เพ่ิมตามกฎหมายหรือไม่ แม้หน่วยงานจะต้องการเพ่ิม
งบประมาณให้มากขึ้น แต่ที่ด าเนินการมาคณะกรรมการจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และส านักงบประมาณ ว่าจะเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือไม่ อยู่ดี 

ทั้งนี้ หน่วยงานควรชี้แจงว่าหน่วยงานมีงบประมาณแผ่นดินเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ
หน่วยงานมีแนวทางที่จะด าเนินการอย่าไร จะใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานหรือไม่  

- ขอสอบถามว่า เพราะเหตุใดในกฎหมายของหน่วยงานถึงไม่รวมบุคลากรสาธารณสุขในสังกัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมหาวิทยาลัยด้วย แต่เอาเฉพาะข้าราชการของกระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้น หากเป็นพระราชบัญญัติข้าราชการครูจะครอบคลุมถึงบุคลากรที่อยู่นอก
กระทรวงศึกษาธิการด้วย จึงขอทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใด ถึงไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์  
ของหน่วยงานอื่นด้วย 

- ขอสอบถามหน่วยงานว่า การแก้ปัญหาบุคลากรจะด าเนินการอย่างไรให้บุคลากรการแพทย์
จบใหม่ บรรจุและปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัด และพ้ื นที่ที่ห่างไกลและขาดแคลนบุคลากร 
ทางการแพทย์ เพราะเมื่อแพทย์ใช้ทุนเสร็จจะต้องการย้ายกลับไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยงาน
จะจูงใจแพทย์อย่างไรไม่ให้แพทย์กระจุกตัวอยู่เฉพาะบางพ้ืนที่ และให้ท างานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ไม่เฉพาะแต่ในพ้ืนที่เมือง 

- นักศึกษาแพทย์จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการออกนอกระบบมีเพ่ิมมากขึ้น เพราะการท างาน  
ให้ภาคเอกชนสร้างรายได้ได้มากกว่า และชั่วโมงท างานน้อยกว่า หรือไปเป็นแพทย์ที่คลินิกความงาม 
ทั้งนี้ หน่วยงานจะจูงใจอย่างไรให้แพทย์มาท างานที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนทั้งประเทศ 
เพราะการท างานในหน่วยงานหนักกว่าภาคเอกชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเคารพผู้ที่อาวุโสสูง 
หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่อย่างไร เพราะมีปัญหาในเรื่องนี้สูงในหน่วยงาน  

- ขอสอบถามว่าหน่วยงานมีการน าทหารมาฝึกเป็นแพทย์จบการศึกษาใหม่อยู่หรือไม่ 
- ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของหน่วยงานว่า งบประมาณโครงการ

นี้มีการจัดสรรให้กับทุกกระทรวงเพราะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่งบประมาณแต่ละกระทรวงที่ได้รับ
ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า งบประมาณที่หน่วยงานได้รับเพียงพอในการป้องกันปัญหานี้หรือไม่  
และภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงสาธารณสุขมีรูปแบบอย่างไร และขอสอบถามอีกว่า การป้องกัน 
ไซเบอร์นั้น หน่วยงานมีความพร้อมจริงหรือไม่ที่จะรับผิดชอบโครงการนี้ด้วยหน่วยงานเองหรือควรให้
เป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมช่วยด าเนินการแทน เพราะในอดีตมีข่าวว่า  
มีข้อมูลคนไข้ของหนว่ยงานหลุดไป จ านวน ๑๖ ล้านรายชื่อ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  
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อย่างไรก็ตาม จากข่าวเห็นว่าหน่วยงานถูกโจมตีทางไซเบอร์ ๒ ครั้งแล้วจึงขอสอบถามว่า  
เกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง นอกจากนี้โครงการะบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์มีราคากลางหรือมีการ
ก าหนดคุณสมบัติในการด าเนินงานหรือไม่ 

- ปัญหาที่เกิดในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕ ปัญหาภาวะโรคร้อน 
ท าให้ประชาชนเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น และปัญหาสังคมสูงอายุจนท าให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
จึงมีข้อเสนอในการกระจายการให้บริการที่มีคุณภาพเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล  ทั้งนี้  
การให้บริการของหน่วยงานมีทุกพื้นที่แต่บางจังหวัดการให้บริการที่มีความพร้อมหรือมีบุคลากรที่พร้อม
ดูแลประชาชน อาจมี เพียงแห่งเดียวหรือสองแห่งในจังหวัดเท่านั้น  เช่น โรงพยาบาลพัทลุง 
เป็นโรงพยาบาลหลักเมื่อ ประชาชนใน ๑๑ อ าเภอของจังหวัดพัทลุงป่วยจะเดินทางไปที่โรงพยาบาล
พัทลุงเป็นหลัก แต่ปัญหาคือ สาขาต่าง ๆ ของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ อุปกรณ์
เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ เช่น จ านวนเตียงคนไข้มีไม่เพียงพอ  

ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญกับการกระจายการให้บริการเพ่ือลดความแออัด 
ของโรงพยาบาลหลักให้ประชาชนสามารถไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภออื่น  ๆ ได้ด้วย เช่น ในจังหวัด
พัทลุงประชาชนส่วนใหญ่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลที่หาดใหญ่หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งประชาชนต้องเดินทางไกลจนมีกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตขณะเดินทางไป 

- สอบถามเรื่องการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ไว้ในระบบ ต่อให้ผลิตมาได้แต่รักษาไว้ไม่ได้  
ก็จะยังคงเป็นปัญหา ปัจจุบันโครงการหมอครอบครัว  เป็นโครงการที่น่าสนใจ ปัจจุบันผลิตแพทย์ 
เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ได้กี่คน และอยู่ในระบบได้กี่คน ซึ่งการตรวจสุขภาพชุมชน
จะต้องมีทีมสหวิชาชีพต่าง ๆ ร่วมด้วย 

- มีข้อเสนอเกี่ยวกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) ปัจจุบันจ านวนแพทย์
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับสัดส่วนแรงงาน อยากจะให้พิจารณาเพ่ือเพ่ิมการผลิตแพทย์อาชีว  
เวชศาสตร์ (Occupational Medicine) ให้เพียงพอ  

- สอบถามเกี่ยวกับการผลักดันการสร้างรายได้ของกระทรวงสาธารณสุข มีความคาดหวัง  
ต่อการไหลเวียนของบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากภาครัฐไปภาคเอกชนร้อยละเท่าใด  
อยากทราบว่า ก าหนดเป้าหมายให้ภาครัฐหรือเอกชนเป็นหน่วยงานสร้างรายได้หลัก 

- สอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลน่าน กรณีที่มีการสร้างอาคารและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
แล้ว แต่ยังขาดอัตราก าลังด้านบุคลากร และปัจจุบันมีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่ง อปท. บางแห่งอาจจะมีงบประมาณที่เพียงพอ  
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงอยากทราบว่า จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ รพ .สต. จะซื้ออุปกรณ์ 
ท าศูนย์ฟอกไตในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยโรคไตจ านวนมาก และมีการฝึกอบรมพยาบาลหรือแพทย์เตรียม 
ความพร้อมรองรับศูนย์ฟอกไตในชุมชนดังกล่าว 

- สอบถามเกี่ยวกับกรณีโรงพยาบาล ซีจีเอช สายไหม ที่จะยกเลิกรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม 
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ นี้ กระทรวงสาธารณสขุมีแผนทีจ่ะรองรับประชาชนจ านวนมากที่จะเดินทางไป
โรงพยาบาลใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร 

- สอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวางทารกบนอกมารดา 
ว่ามีแผนในการก าหนดตัวชี้วัดหรือไม่ เพ่ือให้หลุดพ้นจากอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และเพิ่มจ านวนร้อยละ
ดังกล่าวหรือท าให้แม่ที่คลอดลูกลดอากาศซึมเศร้า รวมถึงการผลิตน้ านมไม่เพียงพอด้วย  
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- สอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการใช้เงินบ ารุงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ที่ถ่ายโอนไปแล้ว ว่าปัจจุบันการแก้ไขระเบียบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยท าหนังสือไปยัง
กระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางแล้ว ปัญหาเรื่องเงินบ ารุงส าหรับ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แล้ว อยู่ในขั้นตอนใด 

- สอบถามเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ....  ท่ีก าลังรับฟัง
ความคิดเห็นไม่ได้รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยากทราบหลักคิดของกระทรวง
สาธารณสุขว่า เหตุผลในการเลือกเฉพาะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเพราะอะไร ซึ่งหลัก
คิดค่อนข้างแตกต่างจากบุคลากรทางการศึกษาพอสมควร 

- สอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ ซึ่งมีการผลิตแพทย์  
เป็นส่วนใหญ่ และส่งแพทย์จบใหม่ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลนจริง ๆ ยังกังวลว่าแพทย์จบใหม่เมื่อใช้ทุนเสร็จ
แล้วก็จะโอนกลับภูมิล าเนา แล้วอาจจะท าให้อีกพ้ืนที่ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ จึงอยาก 
ทราบว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

- ขอสอบถามว่า เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ก.ส.ธ. ที่ก าลังเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรนั้นหนว่ยงานมกีารประเมินหรือไม่ว่ามีผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดนิปีละจ านวนเท่าใด 
หากเป็นที่ประเทศเกาหลีใต้ ส านักงบประมาณรัฐสภาเกาหลีใต้ (PBO) จะสามารถค านวณภาระ
งบประมาณในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าหลังจากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะ
มีภาระงบประมาณเพิ่มจ านวนเท่าใด และมีการศึกษาในเรื่องนี้หรือไม่ หากมีขอให้จัดส่งเป็นเอกสารให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา  
 หน่วยงานตอบข้อซกัถาม 

- ปัจจุบัน หน่วยงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานมีอาสาสาธารณสุข (อสม.)  
ที่ด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ อาสาสาธารสุขต่างด้าว (อสต.) มีการบริการ
ครอบคลุมในพ้ืนที่ต าบล หรือจังหวัดต่าง ๆ ท าให้การเข้าถึงประชาชนของหน่วยงานจึงครอบคลุม 
การให้บริการทั้งประเทศนอกจาก บริเวณชายแดน หน่วยงานจะมีระบบการดูแลเป็นจุดเฉพาะไป  
นอกจากนี้ ยังมีโครงการยกระดับ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ โดยมีการปรับระบบของหน่วยงาน เป็นระบบ
ดิจิทัล และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงาน 
ได้ง่ายขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ด้วย  

- ปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน คือ การขาดก าลังคน เพราะบุคลากรของหน่วยงานหาก
เปรียบเทียบกับประเทศตา่ง ๆ ในอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซยี หรือ ประเทศอินโดนีเซยี ประเทศไทย
มีจ านวนน้อยกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้  หน่วยงานต้องการให้มีแพทย์ ๑ คนต่อผู้ป่วย ๖๕๐ คน และ
พยาบาลยังขาดอีก ๕๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ หน่วยงานมีบุคลากรน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพ่ิม
บุคลากรเพ่ือเป็นการลดภาระงาน นอกจากนี้  การที่มีบุคลากรลาออกจากหน่วยงาน เป็นเพราะ
ค่าตอบแทนไมเ่หมาะสม และภาระงานที่มากเกินไป รวมทั้งเรื่องความก้าวหน้าในการรับราชการที่ยังไม่
มากพอซึ่งได้มีการหารือกับ ส านักงาน ก.พ. แล้วจนมีการเพ่ิมกรอบระดับซี ๘ ขึ้นแล้ว 

- การขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสร้างบ้านพักให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกตัดทั้งหมด  
ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวของบุคลากรตามมา หน่วยงานเข้าใจดีว่าการเพ่ิมจ านวนบุคลากร  คือ  
การเพ่ิมภาระงบประมาณของประเทศ แต่หน่วยงานเห็นว่าการเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ ๑ อัตรา 
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ซึ่งใช้งบประมาณจ านวน ๖ ล้านบาท แต่สามารถท าให้ เกิดผลผลิตขึ้นมาได้หลายสิบล้านบาท  
หากประเทศไทยต้องการให้ประเทศเป็น Medical Hub ของโลก ดังนั้นในเรื่องของภาระงบประมาณ 
หน่วยงานจึงไม่มีความกังวล 

- หน่วยงานขาดแคลนงบประมาณ เพราะได้รับงบประมาณน้อยมาก เช่น งบลงทุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขอรับจัดสรร ๒๔ ,๙๓๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรร ๑๑ ,๙๕๗ ล้านบาท  
โดยมีงบผูกพัน ๕,๔๐๐ ล้านบาท งบครุภัณฑ์ ๓,๙๗๘ ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้รับงบประมาณไม่มาก 
เพราะหน่วยงานมีโรงพยาบาลในการดูแลกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง โดยแบ่งเป็น โรงพยาบาล ๑๒๗ แห่ง  
และมีโรงพยาบาลชุมชน ๘๙๐ แห่ง ทั้งนี้ หากหน่วยงานได้รับงบประมาณที่เพียงพอและมีบุคลากร 
ที่เพียงพอจะสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานและสร้างรายได้ให้หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น  

- จ านวนคนไข้นอกปีหนึ่ งมีจ านวนล้านคน คนไข้ในมี ๑แสนคน จึงท าให้โรงพยาบาล 
มีความแออัดมาก แต่หน่วยงานมีการใช้สื่อออนไลน์ในการด าเนินการเพ่ือลดการแออัด เช่น  
การนัดรับส่งยาด้วยระบบออนไลน์ที่บ้ าน หรือการนั ดเจาะเลือดที่บ้ าน เพ่ือลดจ านวนคน 
มาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลไกป้องกันโรคและให้อาสาสมัครสาธารณสุขดูแลประชาชน  
ในเรื่องการวัดความดัน ตรวจเบาหวาน แนะน าฉีดยาก็ได้ และดูแลผู้เสพยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญอย่างมากกับการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เช่น ในเรื่องของโรคผู้สูงอายุ โดยอาจต้องใช้กองทุนของต าบลมาร่วมด าเนนิการดว้ย 

- เรื่องการขอเอกสารที่เกี่ยวกับวัคซีนจะให้กรมควบคุมโรค จัดส่งเป็นเอกสารมาให้อีกครั้ง 
- การฟอกเลือดการฟอกไต หน่วยงานมีแผนขยายการรักษาต่อเนื่องหากมีประชากร  

๕๐ ,๐๐๐ คน ที่ต้องฟองไตหน่วยงานจะมีการเอา Outsource มาช่วยด าเนินการ หน่วยงานมี 
การบริการประชุมตามหลักประกันสุขภาพของคนไทยครอบคลุมได้เกือบทุกพ้ืนที่ แต่มีเรื่องของ  
ค่าเดินทางของผู้ป่วยที่หน่วยงานก าลังหาแนวทางช่วยเหลือในเรื่องนี้ ซึ่งการพัฒนาการด าเนินงาน
ทั้งหมดของหน่วยงานที่ส าคัญคือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากร หากหน่วยงานมีบุคลากรเพียงพอ  
จะสามารถพัฒนาการบริการได้มากขึ้น 

- เรื่องยาเสพติดในภาพรวมนั้นมี กฎหมายที่ให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปรามปราม 
บ าบัดรักษา แต่หน่วยงานเป็นหน่วยงานเป็นปลายน้ า และการด าเนินการต้องมีการเชื่อมโยง 
กับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานก าลังท าให้ผู้เสพเข้าสู่ระบบให้มากที่สุด คือ ต้องเข้าสู่กระบวนการ
รักษาทางการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยกลุ่มที่คุ้มคลั่ง ต้องรักษาทางยาและจิตแพทย์ ส่วนคนไข้อาการน้อย 
ต้องการรักษาทางสังคมหรือรักษาทางพฤติกรรม ต้องร่วมกันทั้งสาธารณสุขและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในชุมชนด้วย กล่าวคือ การท าให้ผู้ติดยาเสพติดมีอาชีพและสังคมยอมรับ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานจะพิจารณาแบ่งผู้ป่วยตามความรุนแรงหากรุนแรงมาจะจัดให้อยู่ในสีแดง เป็นต้น  

- ในอดีตหน่วยงานไม่มีจิตแพทย์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแต่ในปัจจุบันมีจิตแพทย์ทั่ว 
ทั้งประเทศแล้ว ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่  
เป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์ไม่มากแต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องการให้ดูแลในเชิง  
ทางสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานได้ท าการดูแลโดยต้องพ่ึงชุมชน จึงต้องให้คนในชุมชนเข้าใจ  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีการถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการถ่ายโอนได้มีการสอบถามความยินยอมและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลและสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยว่าสมัครใจถ่ายโอนหรือไม่  
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จึงไม่มีการบังคับให้ด าเนินการ และหน่วยงานมีการให้งบประมาณโรงพยาบาลหลังการถ่ายโอนภารกิจ
ด้วยซึ่งมากกว่าโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบลของหน่วยงานเอง แต่หากมีประเด็นเรื่อง 
ของงบประมาณในส่วนนี้ต้องสอบถามส านักงบประมาณอีกครั้ง 

- การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ที่ผ่านมาขาดแผนงานที่ชัดเจน  
และไม่มีการท าแผนถ่ายโอน รวมทั้งพ่ึงจะมีการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมายังไม่มี 
การถ่ายโอนที่ชัดเจนจึงท าให้เกิดปัญหา ขณะนี้หน่วยงานก าลังเร่งการด าเนินการถ่ายโอนให้มากขึ้น 

- ผู้ดูแลโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต) คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งต้องมีการ
อนุญาตให้เขื่อมโยงข้อมูลกันก่อนจึงจะเชื่อมโยงได้ โดยหน่วยงานจะต้องพิจารณากฎหมาย  สิทธิส่วน
บุคคล (PDPA) และเรื่อง Cyber Security ด้วย 

- หน่วยงานได้สนับสนุนและดูแลการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต)  
ในหลายส่วน เช่น เรื่องของงบประมาณ หน่วยงานได้ให้ยืมงบประมาณหลังถ่ายโอนแล้วจึงขอคืน
ภายหลัง 

- การดูแลแพทย์ปฐมภูมิมีการจัดระบบให้มีหมอครอบครัว โดยให้มีหมอ ๑ คน ต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ หน่วยงานจะให้มีหมอครอบครัว จ านวน ๖,๕๐๐ คนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
แต่หน่วยงานมีปัญหาในเรื่องการผลิตบุคลากรไม่มากพอเพราะการผลิตแพทย์ ๑ คน ต้องอบรมหลาย
อย่าง หน่วยงานมีปัญหาคือขาดบุคลากร และหากมีเพียงพอ จะวางแผนได้หมด ถ้ามีหมอครอบครัว 
๖๕๐๐ คน จะดูแลประชาชนได้ครบทุกพ้ืนที่ได้ เช่น ในกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจะเข้าไปเกี่ยวข้อง
ได้น้อยมากเพราะเป็นเขตปกครองพิเศษ 

- เรืองการจัดระบบบริการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ เป็นการกระจายอ านาจโดยใช้เทคโนโลยี  
ซึ่งได้ด าเนินการไป ๔๕ จังหวัด ระบบนี้ปัญหาน้อยเพราะด าเนินการในต่างจังหวัด แต่ในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น ปัญหาซับซ้อนที่สุดเพราะมีโรงพยาบาลของหลายหน่วยงาน ดังนั้น การเชื่อมโยง
ระบบที่ต่างกันจึงมีความส าคัญ โดย ๔๕ จังหวัดที่ผ่านไปไม่มีปัญหานอกจากเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่มีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อย 

- ในเรื่องปัญหาบุหรี่ เถื่อนหรือบุหรี่ ไฟฟ้านั้ น  หน่วยงานไม่สนับสนุนให้มีบุหรี่ ไฟฟ้า 
ในประเทศไทย หากมีการโฆษณาต้องจับกุมและมีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพ่ือให้จับกลุ่มนี้ 
ได้มากขึ้น 

- ในเรื่อง ๓๐ บาทรักษาทุกที่ นั้นต้องท าให้โรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูลและระบบดิจิทัล  
โดยให้มีระบบเชื่อมโยง ๙,๖๙๒ แห่ง ครอบคลุม ๖๐.๕ ล้านคน คิดเป็น ๙๐๗ ล้านชุดข้อมูล   

- การเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานจะท าเท่าที่จ าเป็นโดยให้ความส าคัญกับ กฎหมาย PDPA   
และระบบ Cyber Security 

- เรื่องการส่งเสริมการมีบุตรของประชาชน การช่วยให้คนมีบุตรยากโดยใช้เทคโนโลยี 
หน่วยงานก าลังด าเนินการอยู่ แต่หน่วยงานต้องมีปัจจัยทางสังคมประกอบด้วย เช่น รายได้ข องแม่ 
ที่ป่วยหากต้องหยุดไปเลี้ยงลูก เพราะตามกฎหมายไทยการลาคลอด อยู่ที่  ๑๘๐ วันอย่างน้อย  
แต่ประเทศอื่นได้มากกว่านี้ จึงต้องหารือกับกระทรวงอื่นๆ ด้วย เพราะส่งผลต่อเรื่องสังคมกับเศรษฐกิจ  
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- เรื่องเงินนอกงบประมาณที่ลดลงเป็นเพราะในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้งบประมาณ  
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลดลง ท าให้ต้องน าเงินนอกงบประมาณไปดูแลประชาชน 
และงบลงทุนน าไปจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ขณะนี้ เงินลงทุนจะเหลือประมาณหมื่นล้านเท่านั้น ทั้งนี้   
ขอให้จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมด้วย 

- เรื่องโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความแออัดนั้น หน่วยงาน ใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
เพื่อแก้ไขความแออัด โดยหน่วยงาน ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ซึ่งหน่วยงานได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนนี้แล้ว 

- เรื่องกัญชาหน่วยงานขอยืนยันว่า กัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์และรักษาได้หลายโรค  
เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย หรือโรคสะเก็ดเงิน แต่เพ่ือสันทนาการ หน่วยงานไม่สนับสนุน อย่างไรก็ตาม  
การแก้ไขระเบียบหรือประกาศจะอยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงาน  

- เรื่องกระจายแพทย์ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ นั้นหน่วยงานได้ใช้หลักเกณฑ์ต่อจ านวนประชากร  
กับจ านวนแพทย์ ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จ านวนแพทย์น้อยที่สุด 
อยู่ที่  ๑ ต่อ ๔ ,๕๐๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้  แพทย์จบการศึกษาใหม่ร้อยละ ๗๐  
สามารถช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และลดปัญหาภาระงานได้ในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ดังนั้น หากมีการเพ่ิมจ านวนแพทย์จะท าให้ภาระงานลดลง ซึ่งในพื้นที่
ภาคกลางจะมีสัดส่วนแพทย์น้อยลง เพราะพ้ืนที่อื่นมีความจ าเป็นมากกว่าตามหลักเกณฑ์  

- เรื่องการบรรจุข้าราชการ จะมีการประชุมของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) อีกครั้ง ซึ่งต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีวุฒิการศึกษาจ านวนมากแต่ต้องพิจารณาว่ า 
วุฒิการศึกษานั้น ส านักงาน ก.พ. รับรองหรือไม่ 

- ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยมีการเบิกจ่ายครบหมดแล้ว แต่มีกรณีการจัดส่งเอกสารไม่ครบ  
ท าให้หน่วยงานเบิกจ่ายให้ไม่ได้ ขณะนี้มีการค้างค่าเสี่ยงภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อีก  
๓ เดือนครึ่ง หากมีการอนุมติจะด าเนินการจัดสรรต่อไป 

- การพัฒนาโรงพยาบาลนั้น หน่วยงาน ได้ให้ท า Master Plan ๕ ปี ให้มีทุกโรงพยาบาล 
ในทุกจังหวัดวางแผนให้สอดคล้องกันในจังหวัด แต่ปัญหาคือเมื่อวางแผนไปแล้วงบประมาณไม่มา  
ตามแผนท าให้แผนงานตอ้งปรับเปลี่ยนตลอด ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับเงินบริจาคซึ่งได้งบประมาณมากกว่า
ขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

- จังหวัดกาฬสินธุ์นัน้ ยังไม่มีศูนย์โรคหัวใจ ทั้งนี้ หน่วยงานไดร้องบประมาณจนได้รบัเงนิบริจาค
แล้ว โรคที่คนไทยเป็นมากที่สุดและเสียชีวิตคือโรคมะเร็งและ โรคหัวใจ 

- ส่วนในเรื่องของเอกสารครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหน่วยงานจะน าจัดส่งเป็นเอกสารให้อีกครั้ง 
- โรงพยาบาลชายขอบที่มีปัญหาจริง ๆ คือ โรงพยาบาลชายขอบประเทศซึ่งมีประชาชน 

จากประเทศเพ่ือนบ้านข้ามแดนมารักษา ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ทางหน่วยงาน 
ต้องหางบประมาณทดแทนเอง จึงมีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขชายแดนเพ่ือช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษย์ชน
ซึ่งหน่วยงานต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง และโรงพยาบาลชายขอบรอยต่อระหว่างจังหวัด โดยเมื่อมีโครงการ
บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่จะแก้ปัญหานี้ได้  

- เรื่องกล่องรับขวัญหน่วยงานขอรับไปด าเนินการต่อไป  
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- เรื่องฝุ่นละออง PM ๒.๕ หน่วยงานเป็นหน่วยงานปลายเหตุที่ต้องให้ความช่วยเหลือ  
โดยสถานพยาบาลของหน่วยงานจะมีห้องปลอดฝุ่นละอองและเครื่องกรองอากาศให้กลุ่มเปราะบาง  
เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ได้  เช่น ในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีฝุ่นละอองจ านวนมาก และหน่วยงานได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องนี้ แต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุต้อง
บรูณาการกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีแรงงานข้ามชาติมี ๓ ล้านคน แบ่งเป็นส่วนที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมี ๕  
แสนคน และที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นภาระของหน่วยงานเพ่ือต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือ 
เพราะต้องให้ วัคซีนแรงงานต่างด้าวด้วยไม่งั้นอาจน าเชื้อโรคมาติดคนไทยได้ โดยหน่วยงานได้พยายาม
จัดหากองทุนต่าง ๆ มาช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติจะได้ช่วยหน่วยงานที่ขาดงบประมาณ
ในส่วนนี้ได้มากขึ้น 

- การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) หน่วยงานได้สนับสนุนทุกด้าน  
แต่ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่ยังไม่ปรับปรุง เช่น ค่าตอบแทนหรือความก้าวหน้า  
ของต าแหน่ง 

- การสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์อยู่ในพื้นที่ได้มากสุด หน่วยงานเห็นว่าหากคนท้องถิ่น 
จบการศึกษาด้านการแพทย์ พวกเขาต้องอยากอยู่ในพ้ืนที่บ้านเกิดของตัวเอง  แต่ประเทศไทยมีความ
เหลื่อมล้ าด้านการศึกษา ท าให้คนท้องถิ่นไม่สามารถสอบเพื่อเข้ารับการศึกษาทางการแพทย์ในพื้นที่ได้  

ดังนั้น การผลิตบุคลากรของหน่วยงานจึงเห็นว่าควรตั้งศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาให้ครบ 
ทุกจังหวัด เพ่ือการเรียนการสอนแพทย์และพยาบาลของคนในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถฝึกทักษะและฝึ ก 
การปฏิบัติจริงได้เพราะมีผู้ป่วยในพ้ืนที่จ านวนมากให้ฝึกสอน โดยหน่วยงานจะจัดท าโควตาคนในพ้ืนที่ 
และจะให้มีศูนย์ดังกล่าวในทุกจังหวัดในปี ๒๕๖๘  

- หน่วยงานขอชี้แจงว่า หน่วยงานไม่มีการให้แพทย์มาฝึกทหาร  
- กรณีอาสาสาธารณสุขต่างด้าว หน่วยงานไม่มีค่าป่วยการแต่จะมีการดูแลเรื่องของอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ให้ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวจ านวน ๓ ล้านคน หากไม่มีอาสาสาธารณสุขต่างด้าว จะดูแลเรื่องนี้ 
ได้ยาก 

- การย้ายบุคลากรนั้น หน่วยงานเห็นด้วยที่ให้บุคลากรท างานใกล้บ้าน แต่หากย้ายไปพ้ืนที่อื่น
จะท าให้ขาดคน ท าให้บุคลากรที่เดมิเดอืดร้อนได้เพราะภาระงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น จะแก้ปัญหาได้จะต้องมี
บุคลากรเพียงพอ โดยหน่วยงานจะดูแลเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้กระทบกับทุกฝ่าย 

- เรื่องของโรงพยาบาลจังหวัดยะลาได้ขอรับจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ถูกตัดงบประมาณไป
หน่วยงานจะพยายามขอรับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป  

- กรณีกัญชากับกระท่อม หากเป็นน้ ากระท่อมจะผิดกฎหมาย แต่ใบไม่ผิดกฎหมาย แต่ในระยะ
หลังเริ่มลดน้อยลงแล้ว หน่วยงานได้ชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่จับกุมบ่อยครั้งแล้ว 

- ในส่วนของข้อมูลด้านสาธารสุขจะเป็นแบบ Real Time เพราะเป็นระบบเดียวกันแล้ว  
แต่หากอยู่นอกหน่วยงาน จะต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA แต่ในเรื่อง
ของข้อมูลเอ็กซเรย์ สามารถดูข้อมูลนี้ในพ้ืนที่อื่นได้ หากมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เช่นโรงพยาบาลศิริราช 
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- ในส่วนของ ๔๕ จังหวัด หน่วยงานมีปัญหาการย้ายข้ามโรงพยาบาลน้อยมากไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ แต่ที่ต้องระวัง คือ กรุงเทพมหานครเปน็จุดที่ยากทีสุ่ดของโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วย
บัตรประชาชนใบเดียว  

- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่รักษาไม่ได้แล้วให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ท าให้มีสถาน 
ชีวภิบาลให้ผู้ป่วยที่รักษาไม่ได้แล้วให้จากไปด้วยดี แต่กุฎิชีวาภิบาลให้ใช้กับเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น  
แต่ส่วนใหญ่วัดจะตั้งคู่กัน คือ มีทั้งสถานชีวภิบาลและกุฎีชีวภิบาลด้วย ดังนั้น ผู้หญิงจึงสามารถเข้า
สถานชีวภิบาลได้ ทั้งนี้ นโยบายนี้ดีมากเพราะใช้งบประมาณของหน่วยงานน้อยมากเพราะได้รับการ
ช่วยเหลือจากฝ่ายศาสนาที่มาลงทุนสถานที่ให้น้ าประปาและไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีการจ้าง
บุคลากรให้หน่วยงานโดย เป้าหมายจะขยายให้ได้ทุกอ าเภอทุกจังหวัด 

- ส่วนเรื่องของแพทย์จบการศึกษาใหม่หน่วยงานได้ตอบแล้ว 
- หน่วยงานมีโรงพยาบาล ๑๐๐๐ กว่าแห่ง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอีก  

๕๐๐๐ กว่าแห่ง ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอน ซึ่งทุกหน่วยต้องประเมินจุดอ่อน ความปลอดภัยไซเบอร์ของตัวเอง 
เช่น ไม่ใช่โปรแกรมเถื่อน ดังนั้น งบประมาณ ๖๖ ล้านบาท ถือว่าไม่มาก  

- หน่วยงานมีระบบตรวจจับที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ  
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ช่วยหน่วยงานอยู่ตลอด ทั้งนี้ จากข่าวลือว่าหน่วยงาน
ถูกแฮ็กเกอร์ล้วงข้อมูลไม่เป็นความจริง จึงเป็นข่าวคลาดเคลื่อน 

- ส่วนเรื่อง โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง ปกติหากมีอ าเภอที่มีประชากร ๓๐ ,๐๐๐ คน  
จะมี ๓๐ เตียง หากมี ๕๐,๐๐๐ คนจะมี ๖๐ เตียง แต่หากมี ๑๐๐,๐๐๐ คนจะมี ๙๐ เตียง ทั้งนี้  
ต้องพิจารณาปัจจัยนักท่องเที่ยวด้วย  

- ในภาพรวมหน่วยงานขาดแคลน เรื่องบุคลากรและงบประมาณ ถ้ามีงบประมาณสนับสนุน
หน่วยงานจะท าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

- ส าหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังไม่ชัดเจน  
ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ....  
เพ่ือท าให้การคัดเลือกและการประเมินผลมีความชัดเจน ส าหรับรายละเอียดจะมีกรมสนับสนุน  
บริการสุขภาพมาให้ค าตอบอีกครั้ง  

- ส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ านวน ๘,๘๘๑ 
คน โดยแต่ละปี การผลิตจะขึ้นลงประมาณ ๑๐๐-๓๐๐ คน ซึ่งการท างานจะต้องร่วมกับสหวิชาชีพ  
ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้อนุมัติให้สถาบันพระบรมราชนกผลิตโครงการ ๙ หมอ ได้แก่  
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยสาธารณสุข  
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักฉุกเฉินการแพทย์ และแพทย์แผนไทย  

- ส าหรับเรื่องแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) บางพ้ืนที่ยังขาดแคลน 
เนื่องจากขาดบุคลากร ปัจจุบันก าหนดการแก้ปัญหาเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

- ส าหรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข 
พ.ศ. ... สาเหตุที่ไม่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมด้วย เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนการร่างกฎหมาย ยังไม่ผ่านกระบวนการ
น าเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ถ้ามีการรับฟังความคิดเห็นก็จะน ามาปรับปรุงร่างกฎหมาย
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ดังกล่าวต่อไป และจากการก าหนดให้มีเฉพาะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากไม่อยากไป
ก้าวล่วงอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น ซึ่งจะเกิดความยุ่งยากในการด าเนินการ 

- ส าหรับเรื่องการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในระบบ จะมีแผนการด าเนินการ 
ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว กล่าวคือ ระยะสั้นเป็นการส่งแพทย์จบใหม่ไปปฏิบัติหน้าที่  
ในพ้ืนที่ขาดแคลน ระยะกลางจะพยายามให้เขาได้เรียนตามที่ยากเรียน ส่วนระยะยาว จะเป็นการผลิต
แพทย์เพ่ิม รวมถึงสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาทุกจังหวัด เพื่อน าท้องถิ่นมาเรียน ซึ่งต้องใช้หลายส่วน  
ในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

- กรณีโรงพยาบาลน่าน มีปัญหาเนื่องจากขอใช้ พ้ืนที่ทหาร ซึ่งขอให้มีการสร้างบ้านพัก 
ให้ทหารก่อน เพ่ือให้ทหารย้ายออกจากพ้ืนที่ ซึ่งได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว 
ส่วนเรื่องศูนย์ฟอกไต ยังขาดบุคลากร ซึ่งจะต้องมีหมอและพยาบาลที่จะต้องมาดูแลเครื่องฟอกไต
โดยเฉพาะ ถ้าไม่มีการแก้ไขให้มีบุคลากรดังกล่าวเพิ่มขึ้นอาจท าให้การท างานล าบากขึ้น ซึ่งจะได้มีการ
หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร  

- ส าหรับเรื่องอนามัยแม่และเด็ก โดยนโยบายและรายละเอียดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งจะส่งเอกสารรายละเอียดให้คณะกรรมาธิการพิจารณา และกรมอนามัยจะมาช่วยตอบค าถาม  
กับคณะกรรมาธิการอีกครั้ง  

- ส าหรับปัญหาหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อเกิดปัญหาภาคเอกชนก็ถอนตัวออกจากโครงการ ๓๐ บาท จึงกลายเป็นปัญหา
ของภาครัฐ ที่ผ่านมาอธิบดีกรมการแพทย์จะช่วยด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีโรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานีช่วยดูแล ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก าลังวางแผนการด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

- ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ .สต.) ที่โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จะต้องด าเนินการโดยแก้ไขระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ไม่ใช่ระเบียบ  
ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุขได้หารื อกับกระทรวงการคลังแล้ว แจ้งว่า 
ไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงานได้ 

- ส าหรับเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ราคาสูง การแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก  ปัจจุบันมีความต้องการ
อุปกรณ์ทางการแพทย์สูงมาก และงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอเงินสนับสนุนจากส านักงาน 
สลากกิ น แบ่ งรั ฐบ าล  และต้ อ งจ้ างบุ คคลภายนอก  (Outsource) โดย เฉพ าะศู น ย์ โรค ไต  
และศูนย์โรคหัวใจ ยกตัวอย่าง กรณีจังหวัดเชียงราย มีการด าเนินการแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน (Public – Private Partnership : PPP) กล่าวคือ ภาครัฐสร้างอาคารสถานที่และให้เอกชน
มาบริหารแล้วน ารายได้มาแบ่งกันตามข้อต าลงที่ก าหนดในการด าเนินการดังกล่าว และกรณีของบริษัท 
ธนารักษ์บริหารสินทรัพย์ของจังหวัดเชียงราย มีโครงการสร้างอาคารจอดรถ แล้วให้เอกชนมาลงทุน  
และแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ตกลงกัน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
จะมีทั้งใช้เงินบ ารุง เงินบริจาค และการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)  
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดท าฐานข้อมูลคนไข้กลางทั่วประเทศการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ประชาชนยินยอมเปิดเผยข้อมูลของตนเองในการรักษาตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คนไข้ที่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
เมื่อเปิดฐานข้อมูลยินยอมที่จะให้เปิดเผยฐานข้อมูลตรวจโรค ตรวจเลือด สามารถที่จะลดค่าใช้จ่าย  
ต่าง ๆ ได้ทันที  

- กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดท าระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสุขภาพทุกฐานข้อมูล  
ของดิจิทัลเฮลธ์ (Digital Health) แบบแพลตฟอร์มข้อมูลจากกระทรวง  DE ว่าข้อมูลทางด้าน
สาธารณสุขในรูปแบบควาด์ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข และในส่วนของกระทรวง DE ด าเนินการ 
เก็บข้อมูลของระบบสาธารณสุขของ โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการศึกษาสุขนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) หรือไม่ เพื่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทางด้านสุขภาพเป็นข้อมูลที่ลิงค์กันได้ทั่วประเทศ  
 - กระทรวงสาธารณสุข ควรก าหนดแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ในโรงพยาบาลแต่ละพ้ืนที่
หรือการพัฒนาของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง พัฒนาอาคารสถานที่ควรมีความเชื่อมโยงของอาคาร 
แต่ละอาคาร เช่น อาคารแม่และเด็ก อาคารศัลยกรรมที่ เป็นห้องผ่าตัด ควรอยู่ในบริเวณติดกัน  
ในเวลาเคลื่อนย้ายคนไข้จากห้องผ่าตัดคุณแม่คลอดเสร็จสามารถย้ายคนไข้เด็กไปที่ห้องพักฟ้ืนได้ทันที  

- กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
ให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น มากกว่ามุ่งเน้นด้านการรักษาสุขภาพของประชาชน  

- หน่วยงานควรสั่งการให้มีการรวมข้อมูล จาก ๓ แหล่ง เข้าด้วยกันและให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
แบบ Real Time โดยข้อมูลต่าง ๆ ต้องจัดเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้วย  
เพราะไม่มีหน่วยงานใดเก็บข้อมูลให้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไม่ได้ใช้ข้อมูลของหน่วยงาน
เช่นกัน  

- หน่วยงานควรรวมข้อมูลให้อยู่ใน Format เดียวกัน เช่น การส่งข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์ของผู้ป่วย 
ที่ให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลไว้หรือข้อมูลโรคต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพ่ือให้สามารถพยากรณ์ได้
ว่าจะเกิดโรคอะไรตามมาหรือต้องใช้จ่ายเท่าใดกับโรคนี้  เพ่ือเตรียมพร้อมการเป็น Medical Hub  
ของประเทศไทย   

- ในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงมาก ๆ  
และการใช้งบประมาณของประเทศมีข้อจ ากัด การพิจารณาใช้ Outsource เป็นสิ่งส าคัญที่จะเอามา
ช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่งบประมาณของประเทศมีจ ากัดจริง ๆ อยากให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาว่า
มีความเป็นไปได้หรือไม่ เพราะว่ามีคนป่วยมากขึ้น และประเทศไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ป่วย 
มีความต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรักษามากขึ้น แต่กระทรวงสาธารณสุขอาจลงทุนเองไม่ได้ทั้งหมด 
ดังนั้น หากมีการให้เอกชนร่วมด าเนินการในลักษณะจ้างงานแบบ Outsource น่าจะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้  
 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายพลพีร์   สุวรรณฉวี โฆษกกรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดจ านวนวัคซีนที่ ใช้
ภายในประเทศอะไรบ้าง และวัคซีนที่น าเข้ามาเป็นวัคซีนชนิดอะไร ปริมาณเท่าใด กับแนวทาง
ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างไร เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  
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 - นายพงศกร  อรรณนพพร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก ขอเอกสารดังมีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับครูพันธ์ใหม่ ในปี ๒๕๖๘ ด าเนินการอย่างไรบ้าง และรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนงานการก่อสร้างอาคารในงบประมาณปี ๒๕๖๘ ด าเนินการที่ใดบ้าง และงบประมาณ
จ านวนเท่าใด  
 ๒. รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 - นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดดังมีรายการต่อไปนี้ 
 ๑. รายละเอียดร่างส่งเสริมการมีบุตรยาก การสนับสนุนห้องให้นมหรือมุมให้นมแม่ในองค์กร 
ต่าง ๆ สร้างบรรยากาศในการต้องการมีบุตรเพ่ิมขึ้น  
 ๒. แนวทางส่งเสริมการน าทารกหลังจากคลอดมาวางไว้บนหน้าอกมารดาหรือการกระตุ้นน้ านม
หลังคลอดทันที หนึ่งชั่วโมง และเพ่ือลดภาวะโรคซึมเศร้าหลังคลอด แนวทางก าหนดเป็นข้อบังคับให้
โรงพยาบาลด าเนินการ 
 ๓. แนวทางส่งเสริมการการจัดท ากล่องรับขวัญหรือถุงรับขวัญหลังคลอด ประกอบด้วย  
คู่มือการดูแลเด็กเบื้องต้นหรือการดูแลตัวมารดาเบื้องต้นหรือคู่มือเบื้องต้น  
 ๔. แนวทางส่งเสริมสิทธิลาคลอดของส านักงานประกันสังคม เป็นจ านวน ๑๘๐ วัน  
ซึ่งมีผลงานวิจัยสนับสนุนจ านวนวันลา ๑๘๐ วัน เป็นจ านวนขั้นต่ า 
 ๕. มาตรการรองรับหลังจากโรงพยาบาล CGH พ้ืนที่เขตสายไหม ออกจากระบบประกันสังคม 
กระทรวงสาธารณะสุขมีมาตรการรองรับอย่างไร  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอให้หน่วยงานชี้แจงเป็นเอกสารว่าหลังจาก
พระราชบัญญัติ ก.ส.ธ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะมีภาระงบประมาณเพิ่มจ านวนเท่าใด และมีการศึกษา
ในเรื่องนี้หรือไม่ หากมีขอให้จัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา  

- นายสหัสวัต  คุ้มคง กรรมาธิการ ขอเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
๑. ข้อมูลรายละเอียดบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขจ าแนกตามวิชาชีพ เช่น แพทย์กี่ คน 

เป็นแพทย์ด้านใดบ้าง พยาบาลกี่คน นักกายภาพบ าบัดกี่คน รวมถึงต าแหน่งงานสนับสนุนภายใน
ส านักงานด้วย 

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) จ านวนที่ผลิตแพทย์ดังกล่าว
ได้ย้อนหลัง ๓ ปี รวมถึงข้อมูลแพทย์ที่ได้รับบรรจุ และจ านวนแพทย์ที่ลาออก 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) จ านวนที่ผลิตแพทย์
ดังกล่าวได้ย้อนหลัง ๓ ปี รวมถึงข้อมูลแพทย์ที่ได้รับบรรจุ และจ านวนแพทย์ที่ลาออก 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อยากจะทราบว่าการแก้ปัญหาใน
แต่ละระยะมีรายละเอียดการด าเนินการอย่างไร 
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- รองศาสตราจารย์วีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) แยกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจ านวน อสม. ทั่วประเทศ ย้อนหลัง ๕ ปี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
๒. ข้อมูลจ านวน อสม. แยกตามรายจังหวัด 
๓. ข้อมูลจ านวน อสม. แยกโครงสร้างตามรายอายุ เช่น อายุ ๓๐-๔๐ ปี อายุ ๔๑-๕๐ ปี อายุ 

๕๑-๖๐ ปี เป็นต้น 
๔. ข้อมูลเกี่ยวสิทธิประโยชน์ของ อสม. ที่จะได้รับ  
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังรายการต่อไปนี้  

 ๑. ข้อมูลรายละเอียดแผนงานต่าง ๆ ที่ผูกพันกับงบประมาณในโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกที่ 
ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว อยากทราบว่ามีแผนการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 

๒. ข้อมูลรายละเอียดโครงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ งบประมาณ ๖๑ ล้านบาท 
๓. ข้อมูลรายละเอียดแผนงานสร้างหลักประกันทางสังคมต่าง ๆ อยากทราบสถานะ และปัญหา

การท างาน รวมถึงปัญหาทางด้านสิทธิการเข้าถึงหลักประกันต่าง ๆ   
๔ . ข้อมูลรายละเอียดแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป .ป.ส.) 
เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ต ารวจ อยากทราบว่ามีการบูรณาการร่วมกันแบบไหน อย่างไร  

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสารดังรายการต่อไปนี้ 
๑. ข้อมูลรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ว่าทุกปีวันผลลัพธ์อย่างไร มีการวัดผลทุกปีหรือไม่ อย่างไร  
๒. ข้อมูลรายละเอียดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง  
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ อสม. จะได้รับ  
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็น อสม. แล้วปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของอาสาสมัครประเภทอื่น

ด้วย เช่น อาสาสมัครดิจิทัล อาสาสมัครของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
อยากทราบว่ามีหรือไม่ อย่างไร 

 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ (ต่อ) 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ    ๕๖๐,๑๔๘,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- เสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการ  

แผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ (Thai Water Plan) ในการน าข้อเสนอ 
ของคณะกรรมาธิการไปรับปรุงการท างาน และเปิดระบบให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถลงข้อมูลในระบบ
ได้ตลอดเวลา และอยากฝากให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) และ
เจ้าหน้าที่ในต่างจังหวัดเกี่ยวกับการลงข้อมูลในระบบของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สนทช.) ด้วย 

- สอบถามการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการน้ า ทั้งของกรมชลประทาน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และจังหวัด มีการรวบรวมข้อมูลไว้อย่างไรบ้าง  
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- สอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับน้ า หน่วยงานต้องเสนอโครงการผ่าน Thai Water Plan อยากทราบว่ามีแนวทางในการ
พิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องผ่าน Thai Water Plan อย่างไร มีการจัดล าดับอย่างไร พ้ืนที่ 
ที่เดือดร้อน พ้ืนที่ที่เสี่ยง หรือความต่อเนื่องของการด าเนินโครางการ รวมถึงการกระจายที่เหมาะสม  
ใช้หลักการอย่างไร  

- สอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ว่าโครงการที่ผ่าน Thai Water Plan แล้วไม่ผ่าน
การพิจารณาของส านักงบประมาณในแต่ละปีมีกี่โครงการ และโครงการที่ผ่านการพิจารณาของ  
ส านักงบประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าใด และส านักงบประมาณมีแนวทางในการพิจารณาโครงการ
ดังกล่าวอย่างไร  

- สอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เกี่ยวกับโครงการที่ผ่าน Thai Water Plan  
และส านักงบประมาณ หน่วยงานมีการขอใช้งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ ากี่บาท  
และส านักงบประมาณให้เป็นกรอบงบประมาณในจ านวนเท่าใด 

- สอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เกี่ยวกับการของบประมาณโครงการต่าง ๆ ด้านน้ า 
ผ่าน Thai Water Plan อยากทราบว่า ในกรณี Agenda ที่มีแผนการบูรณาการนโยบายเร่งรัดของรัฐ 
หรือในด้าน Area งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัด และกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ  
ทั้ ง  ๒  ด้ านดั งกล่ าว  หน่ วยงานทราบหรือ ไม่ ว่ า โครงการใดผ่ าน  Thai Water Plan ไปแล้ ว  
และผ่านการพิจารณาของส านักงบประมาณด้วย ทราบหรือไม่ว่าโครงการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร  
ได้มีการประเมินผลหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- สอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณที่จัดเก็บเอง  
หรืองบประมาณที่รัฐจัดเก็บและรัฐจัดสรรให้ เช่น อปท. ที่ใช้งบประมาณของหน่วยงานในการบริหาร
จัดการน้ าเอง ไม่ทราบว่าจะต้องน าโครงการดังกล่าวมาเสนอต่อ Thai Water Plan หรือไม่  

- สอบถามเกี่ยวกับการจัดท าแผนขับเคลื่อนน้ าสะอาด เพ่ือการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันมีการ
ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว และเป็นอย่างไรบ้าง  

- สอบถามเกี่ยวกับแหล่งน้ าขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีข้อมูล
รายละเอียดแหล่งน้ าดังกล่าวหรือไม่ มีจ านวนกี่แห่ง และมีที่ไหนบ้าง ถ้ าหน่วยงานทราบว่าในแต่ละ
พ้ืนที่มีแหล่งน้ าขนาดเล็กจ านวนเท่าไหร่ มีความจุเท่าไหร่ จะท าให้หน่วยงานมีข้อมูลในการวิเคราะห์
และพัฒนาแหล่งน้ า และจัดท าแผนเพื่อด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ าได้ตรงพ้ืนที่เป้าหมาย เพื่อจะได้มีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ และเป็นการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด 

- ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ 
๒๕๖๗ เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ า ขอสอบถามว่าได้ด าเนินการศึกษา
ในเรื่องใดบ้างและมีความคืบหน้าอย่างไร 

- โครงการระบบติดตามและประเมินรายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าของ
ประเทศของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ  ซึ่ งอยู่ ในระหว่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e – bidding) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากการด าเนินการครั้งที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอผ่านเกณฑ์แค่ ๑ ราย ขอสอบถาม
ว่าเหตุใดถึงมีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงแค่ ๑ ราย และได้ก าหนดเงื่อนไขของคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอย่างไร 
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- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ขอรับงบประมาณโครงการขับเคลื่อน
พัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ โดยจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดท าแผน
แม่บท ๒๒ โครงการ ขอสอบถามว่าแผ่นแม่บทที่ก าลังด าเนินการนั้นจะลงลึกในเนื้อหาส่วนใดบ้าง 
และมีการเชื่อมโยงกับผังเมืองอย่างไร 

- โครงการที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้อนุมัติแล้วแต่ยังขาดแคลนงบประมาณ  
จึงขอสอบถามว่าหากผ่านเวลาไปหลายปี ปรากฏว่าหน่วยงานภาครัฐต้องการด าเนินโครงการดังกล่าว 
จะต้องท าการเสนอขออนุมัติใหม่หรือไม่  

- ขอสอบถามว่าส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จะมีแนวทางการประสานงานกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างไรในการปล่อยน้ าในเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงลงมายังพ้ืนที่ปลายน้ า เพ่ือลดผลกระทบ  
ต่อประชาชนตามลุ่มแม่น้ าโขงของประเทศไทย  

- ขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ  ว่าท าไมผู้ ใช้น้ าประเภทที่  ๒  และ ๓  
เสียค่าบริการการใช้น้ าเท่ากัน และมีวิธีคิดค่าน้ ากับผู้ใช้น้ าแต่ละประเภทอย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่าเหตุใดไม่รวมการใช้ส าหรับเกษตรรายใหญ่รวม
ไว้กับผู้ใช้น้ าประเภทท่ี ๒ และประเภทที่ ๓ 

- ขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่า จะมีแนวทางการขอรับงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับการอนุมัติงบประมาณเฉพาะบางลุ่มน้ า
เท่านั้น จนส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาลุ่มน้ า 

- ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจ
หลักการบริหารจัดการลุ่มน้าของ MRC สู่ประเทศสมาชิกนั้น ขอสอบถามว่าถ้าโครงการนี้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะมีพันธกิจด้านการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขง
อย่างไร 

- โครงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ 
แม่น้ าโขง จึงขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่าในอดีตมีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน  
กับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ในพ้ืนที่แม่น้ าโขงหรือไม่ และได้ท าความคิดเห็นไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission: 
MRC) หรือไม่ 

- ขอสอบถามว่า ในฤดูเพาะปลูกส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีแนวทางการบริหารจัดการ
น้ าส าหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ าในประเทศไทยและการเกษตรกรรมอย่างไร 

- ขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่าข้อมูลในระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ
และฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการแผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ หรือ Thai Water 
Plan จะมีการรวมศูนย์อย่างไร เพ่ือให้หน่วยงานอื่นน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการพัฒนาลุ่มน้ าทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ า
อย่างเป็นระบบ 

- ขอสอบถามส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่า จากเหตุการณ์อ่างเก็บน้ าห้วยเชียงค าจังหวัด
มหาสารคามแตก ได้มีการตรวจสอบหาสาเหตุหรือไม่ และมีแนวทางการบริหารจัดการน้ าในอ่างเก็บน้ า
ดังกล่าวอย่างไร 
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- ช่วงเวลานี้สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มทยอยปล่อยน้ าลงมาจากต้นแม่น้ าโขง ขอสอบถาม
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติว่าได้ประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ าอย่างไร และมีแผนรับมือผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ 

- ขอสอบถามว่า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ กับกรมชลประทาน แบ่งภารกิจและอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าอย่างไร  

- ขอสอบถามว่าส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
หรือไม่อย่างไร ภายหลังมีการขอรับงบประมาณส าหรับโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ามากถึง ๒๒ รายการ และการด าเนินการจัดแผนแม่บทจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ 

- แสดงความคิดเห็นว่าน้ าบาลที่มีการเก็บค่าน้ า ควรมีการลดภาระให้กับประชาชน 
และควรมีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การประชุมกรอบล้านช้างแม่โขงมีแผนด าเนินการเฟสที่ ๒ โดยทั้ง ๖ ประเทศมีการพัฒนาที่ดี

ขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ขณะนี้มีการขับเคลื่อน ๕ ด้าน ได้รวบรวมโครงการให้แต่ละประเทศ 
ด าเนินโครงการ ซึ่งประเทศได้มีการประชุมในการด าเนินโครงการและช่องทางงบประมาณ  
จะท าโครงการปลายเดือนสิงหาคม โดยจะร่วมกับประเทศจีนและพม่า ซึ่งจะบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
ในการศึกษาผลกระทบแม่น้ าโขงมีการจัดอบรมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทยในการพัฒนาอาชีพทางเลือก ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ 

- กรณีมีการขยายระเวลา Thai water plan โดยจะขยายเวลาไปจนถึงการพิจารณา
งบประมาณในปี ๒๕๖๙ และในส่วนงบประมาณของท้องถิ่นจะไม่อยู่ในงบประมาณของหน่วยงาน 
ในการขับเคลื่อน โดยจะเป็นแผนงานในกรอบงบประมาณบูรณาการน้ า ส่วนงบประมาณของ 
กรมชลประทาน การซ่อมแซมต่าง ๆ จะไม่อยู่ในงบประมาณของ Thai water plan ทั้งนี้ ได้มีกรอบ
ของการจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ตอบโจทย์ในพ้ืนที่ในเรื่องเกณฑ์การกระจายงบประมาณ 
ในโครงการที่เสนอไว้ในปีก่อนหน้าและเสนอในปีนี้ จึงถือว่ามีความส าคัญ โดยงบประมาณที่ด าเนินการ
ในเรื่องน้ ามีจ านวนไม่ต่ ากว่าสี่แสนล้านบาทต่อปี และในงบประมาณที่มีการได้รับมีการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการที่ได้รับประจ าปีในระดับยุทธศาสตร์มีการประเมินแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้ า ๒๐ ป ี

- แผนน้ าสะอาด มีการท ากรอบด าเนินงานแล้วโดยรัฐบาลให้เร่งด าเนินการจัดท าแผน ๓ ปี  
มีการพิจารณางบประมาณแต่ละปีในการขับเคลื่อน ในส่วนการให้ความรู้ชุมชนได้แก่การให้ความรู้
ประปาชุมชนในการดูแลรักษาน้ าสะอาดเป็นไปตามคุณภาพ เนื่องจากบุคลากรท้องถิ่นไม่มีบุคลากร  
ด้านสุขาภิบาล 

- แหล่งน้ าขนาดเล็กมีระบบข้อมูลแหล่งน้ าเผยแพร่ในเว็บไซต์โดยมีแหล่งข้อมูลทิศทาง 
การขับเคลื่อนด้วย 

- การจัดท าแผนแม่บทลุ่มน้ า ๒๒ ลุ่มน้ า ในปี ๒๕๖๕ มีการแจกจ่ายงบประมาณ แผนแม่บท 
ลุ่มน้ าเป็นอ านาจของคณะกรรมการลุ่มน้ างบประมาณลุ่มน้ าละ ๓ แสนบาท และได้ประเมินยุทธศาสตร์
ของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนในเรื่องผังเมืองต้องเอาผังน้ าไปประกอบในการพิจารณา 
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- ในเรื่องผลกระทบจากเขื่อนแม่น้ าโขงมีการศึกษาระดับน้ าที่เปลี่ยนแปลงมีการแจ้งเตือน  
และการเปลี่ยนแปลงของล าน้ าโขง โดยได้มีการหาทางแก้โดยหาทางเลือกอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 

- เรื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ าพิจารณาแง่ของการเกษตรหรือพลังงาน โดยไฟฟ้าพลังงานจะเป็นเขื่อน
ขนาดใหญ่อยู่ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พิจารณาร่วมกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการ
ระบายน้ า 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการบริหารจัดการในระดับลุ่มแม่น้ าโขง เกี่ยวกับ

ผลลัพธ์และตัวชี้วัดในการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือแม่โขง -ล้านช้าง (MLC)  
ซึ่งได้น าเสนอว่ามีข้อมูลการประชุมสุดยอดแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation 
Leaders’ Meeting)  

- ขอให้หน่วยงานศึกษาผลกระทบเรื่องพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ าโขงด้วย เพราะอาจเป็นสาเหตุ 
ที่ท าให้สัตว์น้ าลดน้อยลง ช่วงฤดูน้ าหลากก็ท าให้สัตว์น้ าไหลลงสู่ทะเล และเมื่อถึงฤดูน้ าแล้ง สัตว์น้ า  
ในแม่น้ าโขงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  

- หากมีการจัดท าโครงการที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าต่าง ๆ แล้วไม่ได้น าเสนอต่อ  
Thai Water Plan ควรที่จะให้มีการน าโครงการเข้าสู่ Thai Water Plan ทั้งหมด เพ่ือจะได้บริหาร
จัดการน้ าที่ครบวงจรและเป็นระบบ ตลอดจนสามารถติดตามผลได้  

- หน่วยงานต้องมีการก ากับดูแลน้ าประปาอย่างเป็นระบบและจริงจัง อยากให้ สทนช . 
 มีบทบาทในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ าประปา การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการสร้ าง  
การซ่อม การขยายโครงข่ายน้ าประปาทั่วประเทศ  

- ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ควรท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่ป่า เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการก่อสร้างแหล่งน้ าให้กับ
ประชาชนพร้อมกับอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไปในคราวเดียวกัน 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือแม่โขง -  

ล้านช้าง (MLC) ซึ่งได้น าเสนอว่ามีข้อมูลการประชุมสุดยอดแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang 
Cooperation Leaders’ Meeting) และขอรายละเอียดที่ได้ไปประชุมดังกล่าวด้วยว่ามีผลลัพธ์หรือ 
มีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง  

- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส่งข้อมูลตามรายการ
ดังนี้  

๑. ผลการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่แม่น้ า
โขงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ  

๒. ข้อมูลปริมาณน้ าเข้าและออกของแต่ละเขื่อนทุกแห่งในประเทศไทยย้อนหลัง ๕ ปี  
โดยให้ระบุตัวเลขเป็นรายเดือน 
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- นายวีระ  ธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส่งข้อมูลแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เท่าที่มีในเวลานี้ 
๒. ขอรายละเอียดรายงาน ๒๒ ลุ่มน้ า สถานการณ์แต่ละลุ่มน้ าว่าเป็นอย่างไร 
 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ๑๔๔,๘๔๑,๘๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- การต่ออายุการบังคบัใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้ง ยังไม่สามารถสร้างความสงบให้เกิดขึ้นได้ ในทางกลับกัน
การตั้งด่านตรวจความมั่นคงเป็นการท าลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจ จึงขอสอบถามว่าส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ จะมีแนวทางการพิจารณายกเลิกการตั้งด่านให้เหลือไว้เท่าที่จ าเป็นหรือไม่ 
 - เดิมทีส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบงาน  
ความมั่นคงในจังหวัด แต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติผู้ว่าราชการจังหวัดกลับมอบหมายให้กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดด าเนินการแทน ขอสอบถามว่าที่สุดแล้วควรให้หน่วยงาน
ใดดูแลงานความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 - ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รายงานว่ามีปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนงาน  
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการท างานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงปัญหาการท างานร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอสอบถามว่าจะมี 
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร 
 - โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ ๔๔ ล้านบาท
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยส่วนหนึ่งใช้ส าหรับการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ
ไปสู่การบริหารจัดการภายใต้กลไกปกติแบบบูรณาการ ๗,๑๑๕,๓๐๐ บาท และการประเมินฉากทัศน์ 
ในระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดทิศทางเชิงนโยบายและขับเคลื่อนงานเครือข่ายสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะวาระแห่งชาติ ๒,๙๓๓,๐๐๐ บาท ขอสอบถามว่าจะมีแนวทาง 
ให้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร 
 - โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติของส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ  
มีแนวทางการฝึกอบรมอย่างไร และการก าหนดความส าเร็จของของการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและแผนบริหารวกิฤตการณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้นขอสอบถามว่าตั้งแต่เริ่ม
โครงการมีผลการด าเนินการอย่างไร 
 - ขอสอบถามส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล มีแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
อย่างไร 
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- ขอสอบถามส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติว่า โครงการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี  
มีรายละเอียดและก าหนดความส าเร็จของโครงการดังกล่าวอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ ได้มีนโยบายต่อการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

ผ่านธงปาเลสไตน์ของชาวไทยมุสลิม แต่เบื้องต้นจะน าประเด็นนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
- การลดด่านตรวจของฝ่ายความมั่นคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติมีความพยายามให้ลดจ านวนด่านต่อเนื่อง ปัจจุบันเหลือเพียง ๑๘ ด่าน จาก ๓๓ ด่าน  
ซึ่งทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่ 

- ส าหรับโครงสร้างการท างานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกับกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้น ในด้านการขับเคลื่อนงานความั่นคงระดับจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดรับผิดชอบในสองสถานะ กล่าวคือ ๑. ในฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด และ  
๒. ในฐานะผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด ซึ่งการท างานจะอยู่ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานความมั่นคงจังหวัด ต่างฝ่ายจะเสริมการท างานแก่กัน  

- บทบาทการท างานเพื่อการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ รับผิดชอบงานนโยบายและบูรณาการงานด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นคาดว่าปี ๒๕๗๐ สถานการณ์ความไม่สงบจะคลี่คลายลง จากนั้น 
จะลดบทบาทของฝ่ายทหาร โดยใช้ก าลังของต ารวจและอาสาสมัครเข้ามาทดแทน พร้อมกับลดการใช้
กฎหมายพิเศษ 

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการท าให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในนโยบาย
ด้านความมั่นคง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ 

- ส าหรับบทบาทของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับตรวจสอบการหลบหนี 
เข้าเมืองนั้น จะท าหน้าที่เสนอแนะในเชิงนโยบายด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวม  
ซึ่งจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง 

- โครงการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี  เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหาร  
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดเวทีรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้เห็นต่างจากรัฐ การให้ผู้กลับใจคืนสู่สังคม เป็นต้น  

- โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นการพิจารณาประเด็นภัยคุกคาม  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามาตรการในเชิงป้ องกัน เช่น ด้านการข่าว ด้านการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญภาวะวิกฤติ เป็นต้น 

- การฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management Exercise: 
C-MEX) แบ่งการฝึกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑. ตามประเภทของภัยต่างๆ โดยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้าร่วม ๒.ฝึกระดับประเทศ เพื่อรับมือภัยหลาย ๆ ด้าน  
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- การท างานของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์  
ของชาติทางทะเล ไม่มีความทับซ้อนกัน โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
ด้านนโยบายและรับผิดชอบภาพรวมของแผนความมั่นคงทางทะเล ขณะที่ ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายทางทะเล 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส าหรับงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีการขอ

งบประมาณเพิ่มขึ้น แผนงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคง มีการซื้อ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้มีการปรับลดงบประมาณจ านวน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านความมั่นคง ปรับลดลงจ านวน ๑ ล้านบาท และโครงการบริหารจัดการชายแดนภายใต้
การบริหารความมั่นคง มีการปรับลดลงจ านวน ๑.๕ ล้านบาท จึงฝากเป็นข้อสังเกตให้หน่วยงาน 
เตรียมเอกสารเพื่อชี้แจง หรือเป็นนโยบายในการอุทธรณ์ ส าหรับการของบประมาณในปีหน้าด้วย  

- การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าหน่วยงานความมั่นคงยังเชื่อ
และกล่าวหาว่ามีฝ่ายการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง ย่อมไม่อาจน ามาซึ่งสันติสุขในพื้นที่ 

- ประชาชนชาวมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด ก็ถือว่าเป็นพ่ีน้องร่วมกัน การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ผ่านธงปาเลสไตน์ของชาวไทยมุสลิม จึงเป็นเพียงการแสดงความห่วงใยเท่านั้น ดังนั้น 
หน่วยงานด้านความมั่นคงควรท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

- ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวนโครงการรักษาความมั่นคงและ
ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของศูนย์
อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังรายการดังต่อไปนี้  
๑. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานด้านความมั่นคงในด้านการผลักดันภัยคุกคามต่างชาติ 

และเอกสารที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความตึงเครียดชายแดน สถานการณ์จีนและไต้หวัน หน่วยงานมี  
การบูรณาการและรับมืออย่างไรกับผลกระทบที่จะตามมา 

๒. ข้อมูลรายละเอียดแผนงานยุทธศาสตร์ต่อประเทศมหาอ านาจ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และสหรัฐอเมริกา ว่าหน่วยงานมีแนวคิดหรือแผนงานยุทธศาสตร์กับประเทศดังกล่าวอย่างไร 

๓ . ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย (Terrorist Attract) ต่าง ๆ  
ที่หน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา มีความร่วมมือกันอย่างไร  

๔. ข้อมูลรายละเอียดการบูรณาการด้านกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้ลักลอบเข้ามาในประเทศ
ไทย ว่าหน่วยงานมีมารตราการด าเนินการอย่างไร รวมถึงมีปัญหาด้านกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

๕. ข้อมูลรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์ หน่วยงานมีแผนการ
ด าเนินงานอย่างไร และมาตรการด าเนินการอย่างไร  
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๖. ข้อมูลรายละเอียดแผนการบูรณาการร่วมกัน ๓ หน่วยงาน คือ ๑) กระทรวงการต่างประเทศ 
๒) กระทรวงยุติธรรม และ ๓) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เกี่ยวกับกรณีผู้ลี้ภัยและผู้ลักลอบเข้า
มาในประเทศไทยของชาวอุยกูร์ ว่ามีแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างไร โดยขอแผนการท างานอย่าง
เป็นรูปธรรม  

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่งเอกสาร
ข้อมูลตามรายการ ดังนี้  

๑. จัดท าข้อมูลการแสดงความคิดเห็นว่าการดูแลความมั่นคงภายในราชอาณาจักรควรให้
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมกับให้
ระบุถึงหลักการและเหตุผล และ  

๓. ผลการประเมินถึงปัญหาและอุปสรรคการแก้ไขปัญหาความสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยละเอียด 

- นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส่งข้อมูลการด าเนินการและเกณฑ์วัดผลความส าเร็จของโครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
ตั้งแต่เริ่มโครงการ และ รายละเอียดของจ านวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อน  
แผนเตรียมพร้อมแห่งชาต ิและแผนวิกฤตกิารณ์ ที่ก าหนดเป็นตัวชี้วดัเชิงปรมิาณไว้ จ านวน ๒ เรื่องต่อปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ 

- นายเอกราช  อุดมอ านวย กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่งเอกสาร
ตามรายการ ดังนี้  

๑. ข้อมูลแผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการขององค์กร และ  

๒. ข้อมูลการการด าเนินโครงการแสวงหาทางออกโดยสันติวิธี 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายงานประเมนิผลการท างานของกองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และขอแผนการเปลี่ยนถ่ายสู่ภาวะปกตใินสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐  

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สร
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